

CƠ QUAN TRỢ CẤP GIA CƯ ANAHEIM (AHA)
Chương Trình Số 8 - CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Câu hỏi về trạng thái

1. Làm thế nào để tôi biết đơn đăng ký của tôi đã được chấp nhận hay bị từ chối trong chương trình xổ số?

Vào ngày 11 tháng 5 năm 2023, tất cả các ứng viên đã được thông báo về tình trạng lựa chọn xổ số của họ qua email. Thông báo đã được gửi đến địa chỉ email mà người nộp đơn đã cung cấp khi họ nộp đơn. Vui lòng kiểm tra thư mục spam hoặc thư rác nếu bạn không thấy email trong hộp thư đến của mình. Ứng viên cũng có thể kiểm tra tình trạng lựa chọn của họ thông qua trang web của chúng tôi:

housingportal.anaheim.net/AHAStatusCheck

2. Tôi đã thử kiểm tra trạng thái lựa chọn của mình thông qua trang web, nhưng tên của tôi không xuất hiện. Tại sao?

Trang web kiểm tra trạng thái, housingportal.anaheim.net/AHAStatusCheck, yêu cầu người nộp đơn nhập tên, họ và ngày sinh chính xác mà họ đã liệt kê trong đơn đăng ký trước của họ. Nếu bạn có nhiều tên, hãy nhập tên chính xác mà bạn đã cung cấp khi đăng ký. Nếu bạn không nhớ, hãy thử nhập từng cái riêng lẻ hoặc cùng cả hai. Nếu vẫn không thể tìm thấy bạn, hãy nhấn "Thử nút tìm kiếm khác"

*Ví dụ: Tên tôi là John J Lucky Smith
Nhập tên: John Nhập họ: Lucky Smith*

3. Tôi có nhận được thư qua đường bưu điện về quyết định xổ số Mục Số 8 không?

*Không. Ứng viên sẽ chỉ được thông báo về tình trạng lựa chọn của họ qua email
* trừ khi có chỗ ở hợp lý đã được yêu cầu.

Nếu bạn được nhận vào danh sách chờ:

4. Khi nào tôi sẽ nhận được phiếu giảm giá Mục Số 8?

Tại thời điểm này, bạn chỉ được đưa vào danh sách chờ Mục Số 8. Được thêm vào danh sách chờ không có nghĩa là bạn sẽ nhận được phiếu giảm giá ngay lập tức hoặc hỗ trợ nhà ở có sẵn ngay lập tức. Bạn phải đợi cho đến khi đến lượt mình để được chọn từ danh sách chờ và sau đó hoàn tất thành công quy trình đủ điều kiện để nhận hỗ trợ nhà ở.

5. Tôi sẽ phải đợi bao lâu để được chọn từ danh sách chờ?

Thời gian chờ đợi để được gọi phụ thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như tính sẵn có của phiếu Hỗ Trợ Nhà, kinh phí, vị trí ứng viên và tiêu chuẩn. Vì những lý do này, AHA không thể cung cấp khoảng thời gian ước tính khi bạn sẽ được chọn. Trong khi một số ứng viên có thể được chọn ngay lập tức, những người khác có thể phải đợi vài năm.

6. Làm cách nào để kiểm tra trạng thái đăng ký trước của tôi?

Để kiểm tra trạng thái đơn đăng ký trước của quý vị, vui lòng truy cập:

housingportal.anaheim.net/AHAStatusCheck

Liên kết này sẽ hiển thị trạng thái của quý vị trên bất kỳ danh sách chờ nào quý vị có thể đã đăng ký với AHA. Để bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị, AHA sẽ không cung cấp trạng thái danh sách chờ của quý vị qua điện thoại.

7. Đơn đăng ký trước của tôi đã được chấp nhận vào danh sách chờ. Điều đó có nghĩa là tôi được đảm bảo nhận hỗ trợ nhà ở hay tôi tự động đủ điều kiện tham gia chương trình?

Không. Đơn đăng ký trước của bạn chỉ đưa bạn vào danh sách chờ, nhưng bạn chưa được chọn hoặc xác định đủ điều kiện cho chương trình. Quý vị phải đợi cho đến khi quý vị được gọi để thực hiện quy trình hội đủ điều kiện.

8. Làm thế nào để biết khi nào tôi được chọn từ danh sách chờ?

AHA sẽ liên lạc với bạn qua bưu điện khi bạn được chọn từ danh sách chờ. Do đó, điều cực kỳ quan trọng là cập nhật hồ sơ của bạn nếu bạn di chuyển hoặc có địa chỉ gửi thư mới.

QUAN TRỌNG: Tên của bạn sẽ bị xóa khỏi danh sách chờ nếu thư của bạn bị trả lại cho AHA vì không gửi được, hoặc bạn không trả lời bất kỳ thư nào do AHA gửi cho bạn trước ngày đáo hạn.

9. Làm cách nào để cập nhật hoặc thay đổi đơn đăng ký trước của tôi?

Vui lòng điền & gửi [Pre-Application Update Form](#) đến AHA tại 201 S. Anaheim Blvd. Suite 203, Anaheim, CA 92805 hoặc email AHAINfo@anaheim.net. Vui lòng kiểm tra rằng mẫu đơn đã được ký tên.

QUAN TRỌNG: Người nộp đơn có trách nhiệm cập nhật thông tin liên lạc của họ với AHA. Nếu không làm như vậy có thể sẽ dẫn đến việc bị loại bỏ khỏi danh sách chờ.

10. Quy trình xem xét đủ điều kiện như thế nào?

Khi bạn được chọn từ danh sách chờ, AHA sẽ gửi cho bạn một tập hồ sơ qua Bưu Điện. Bạn phải hoàn thành và gửi lại cùng với các tài liệu được yêu cầu trước ngày đến hạn đã đặt. Khi tập hồ sơ được trả lại, AHA sẽ xác minh các yếu tố bạn đã cung cấp trong đơn đăng ký trước đó và xem lại thông tin về thu nhập gia đình, tài sản và thành phần gia đình của bạn. Bạn có thể được yêu cầu gửi thêm thông tin trong thời gian này. AHA sau đó sẽ xác minh tất cả thông tin của bạn để xác định tính hội đủ điều kiện của bạn.

Nếu bạn được xác định là đủ điều kiện, bạn sẽ được yêu cầu tham dự một buổi hội thảo, nơi bạn sẽ được cấp Phiếu Hỗ Trợ Nhà cho Mục Số 8.

11. Tôi sẽ phải chứng minh rằng tôi cư ngụ hoặc làm việc tại Anaheim hoặc tôi là cựu chiến binh?

Bạn sẽ phải cung cấp tài liệu để xác minh rằng bạn đáp ứng những tiêu chuẩn tại thời điểm bạn đang trải qua quá trình xem xét đủ điều kiện.

Nếu bạn không được nhận vào danh sách chờ:

12. Tại sao tôi không được đưa vào danh sách chờ Mục Số 8?

Chương trình Housing Mục Số 8 có tính cạnh tranh cao, và thật không may, không phải tất cả các ứng viên đều có thể được chọn. Chúng tôi đã nhận được hơn 21.000 đơn đăng ký, nhưng chỉ có 10.000 vị trí có sẵn.

Quá trình lựa chọn dựa trên xổ số ngẫu nhiên được thực hiện trong mỗi nhóm ưu tiên. Xin nhắc lại, các cựu chiến binh và ứng viên sống hoặc làm việc tại Anaheim đã nhận được ưu tiên.

13. Nếu tôi không được chọn vào Section 8 waiting list, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Nếu bạn không được chọn vào Section 8 waiting list, AHA sẽ không thể hỗ trợ nhà ở cho quý vị tại thời điểm này.

Nếu bạn hiện đang sống hoặc làm việc tại Anaheim, thì bạn có thể xem xét và đăng ký các cơ hội nhà ở dựa trên dự án (PBV) của AHA tại đây:

<https://www.anaheim.net/761/Project-Based-Voucher-Waiting-Lists>

Nếu bạn không sống hoặc làm việc ở Anaheim, chúng tôi khuyến khích bạn khám phá các lựa chọn nhà ở khác có sẵn trong khu vực của bạn, chẳng hạn như cơ quan quản lý nhà ở địa phương của bạn.

Nếu bạn hiện đang trải qua tình trạng vô gia cư, bạn có thể gọi 2-1-1 để được hỗ trợ kết nối với các dịch vụ xã hội quan trọng như nhà ở, giới thiệu việc làm, thực phẩm và bảo hiểm y tế, trong số các lợi ích khác.

14. Khi nào Danh Sách Chờ được mở lại?

AHA sẽ mở lại danh sách chờ khi sắp hoàn thành việc xem xét 10.000 người được thêm vào gần đây. Khung thời gian có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào kinh phí chương trình và tình trạng sẵn có của Phiếu Hỗ Trợ Nhà.

Câu hỏi chung:

15. Có thể cho tôi biết thêm thông tin về xổ số danh sách chờ Mục Số 8 năm 2023 không?

Cơ quan Trợ Cấp Gia Cư Anaheim sẽ nhận đơn đăng ký trước cho Chương trình Phiếu Chọn Nhà Ở, còn được gọi là Chương Trình Số 8, chương trình danh sách chờ đợi bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 6 tháng 3, năm 2023 lúc 10 giờ sáng, Cựu chiến binh và cá nhân sống hoặc làm việc tại Anaheim nhận được ưu tiên. Chỉ có 10.000 vị trí có sẵn trong danh sách chờ.

Sau khi thời gian nộp đơn kết thúc, một cuộc xổ số trên máy vi tính trong mỗi nhóm ưu tiên đã xác định 10.000 đơn đăng ký trước được đưa vào danh sách chờ.

16. Chương trình Số 8 là gì và nó có thể giúp tôi trả tiền thuê nhà như thế nào?

Chương trình Số 8, còn được gọi là chương trình Phiếu Hỗ Trợ Nhà, là chương trình được liên bang tài trợ để trợ cấp cho các gia đình có thu nhập thấp trả tiền thuê nhà. Thông thường, các gia đình nhận được loại trợ cấp này sẽ trả khoảng 30% thu nhập của họ cho tiền thuê nhà và chương trình Số 8 sẽ trả phần còn lại.

Văn Phòng Trợ Cấp Gia Cư Thành Phố Anaheim không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, nhận dạng giới tính, xu hướng tình dục, tình trạng gia đình, tình trạng hôn nhân, tình trạng khuyết tật, hoặc tuổi tác trong việc chấp thuận, tiếp cận, điều trị, hoặc thuê nhân sự trong các chương trình và hoạt động được liên bang hỗ trợ.

